



# สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. รายงานการประชุมร่วมประจำปี พ.ศ. 2553 ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัย- วลัยลักษณ์ 2. การเชิญร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” 3. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	1. การจัดนิสิตร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช 2. การส่งมอบพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวด้านการเรียน การสอน (กรรมการมีข้อสังเกต) 3. รายงานกำไร(ขาดทุน) สุทธิของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ หลังหักเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มีข้อสังเกต) 4. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการความรู้สู่สุขภาพเกษตรศาสตร์สู่สังคม 5. พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน แก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- พรรษา 6. รายงานการจัดหาสิทธิประโยชน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553	
3	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ	นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)			หรือศูนย์ไปสังกัดคณะที่เกี่ยวข้องกันและควรให้อิสระในการดำเนินงานตามประสงค์ของการจัดตั้งด้วย 2. การกิจของสถาบันฯ นอกจากการศึกษาเรื่องของภาษาแล้ว ควรจะมีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาษาอังกฤษหรือภาษาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย เช่น การให้บริการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่และให้ประกาศนียบัตรรับรองผลเพื่อใช้งานต่อไป
4	คณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ
		ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
		งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีมติเพิ่มเติม พร้อมทั้งขอคิดเห็นเสนอแนะ
		การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เพื่อจัดหาอาคารที่พักอาศัยบุคลากรและหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 เพิ่มเติม	อนุมัติ
		การแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธัญญา เกียรติวัฒน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบต่อจากอาจารย์นันทวัฒน์ จันทร์เจริญ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ นายสมบัติ สานติจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			<p>1. เสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยให้ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาสมัครด้วยตนเอง เพื่อลดขั้นตอนและวิธีการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหา</p> <p>2. ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 ข้อ 9 กำหนดว่าบุคลากรในคณะที่มีส่วนร่วมในการสรรหาที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติงานในคณะนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้พนักงานรับทราบข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาได้ เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ปรับเพิ่มอายุการปฏิบัติงานจาก 1 ปี เป็น 2 หรือ 3 ปี</p> <p>3. เนื่องจากแบบฟอร์มสำหรับประเมินผู้เข้ารับการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความซับซ้อน ทำให้การทำงานของคณะกรรมการฯ ในการสรุปข้อมูลมีความล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสรรหาเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงควรพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป</p>
		<p>การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>1. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ 28 ฉบับที่ 53 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงปีที่ 28 ฉบับที่ 62 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553</p> <p>2. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 จำนวน 175 ข่าว</p>	<p>ที่ประชุมทราบ และกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรนำเสนอข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพิ่มเติมด้วย</p>
6	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และขอให้แก้ไขรายละเอียดในรายงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยแก้ไขคำว่า “ความคิด” เป็น “ความผิด” และ “กรมตำรวจ” เป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
7	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ
8	คณะประมง	การขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่ประชุมคณบดีเสนอ และมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ คือ การขอกำหนดชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของคณะวิชาในชื่อ “สำนักงานคณบดี” ซึ่งมีความแตกต่างจากชื่อที่หน่วยงานระดับคณะใน มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ “สำนักงานเลขานุการคณะ” ควรมีการกำหนด คำจำกัดความของคำว่า “สำนักงานคณบดี” ไว้ให้ชัดเจนด้วย และในการกำหนด ชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
10	สำนักประกันคุณภาพ	สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากรายงาน การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยจึงควรจัดส่งเป็นเอกสารให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อจะได้มีเวลาศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยได้
11	คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของ มก.	รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาโยบาย การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
12	วิทยาเขตศรีราชา	การขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยบ้านพักและอาคารพักอาศัย ของวิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2542	
13	คณะกรรมการพิจารณาดำเน่ง ทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย	
14	คณะเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01007545 จาก ไม้ผลเขตร้อนเศรษฐกิจ เป็น ไม้ผลเศรษฐกิจเขตร้อน	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02037312 พีชพรรณกรรม	
15	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02198341 การจัดการความรู้ในการศึกษา	
16	กองคลัง	สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2553	ที่ประชุมทราบ
17	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 8 หน่วยงาน	ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ
		กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2553 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

